



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการงานฉาบผิว Para Slurry Seal ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณถนนเลียบบลำน้ำแม่สัน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ตามพิกัด UTM ๔๗ Q N=๒๐๒๖๓๐๑ E=๕๒๙๕๒๕ โดยมีงบประมาณเป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน ๕๕๗,๖๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๘๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ กองช่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบข้อมูลและพื้นที่สถานที่ก่อสร้างแล้ว

/กำหนดยื่นของ...

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
(ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร) จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับ
ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ
ห้างฉัตร) จังหวัดลำปาง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท ได้ที่ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๔ กันยายน ๒๕๖๐ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๔๓๓-๘๖๗ ต่อ ๑๐๓ , ๑๐๖ ในวันและเวลา
ราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.viangtan-sao.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายนิวัฒน์ ประระมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล